
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดระนอง 

********************* 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดระนอง 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพุธที ่๑๕ – วันพฤหัสบดทีี่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๔     

๓. สถานที ่ ๑. ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง 
 ๒. วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงเพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิต 
  ทางการเกษตร อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
  (โรงยิมเนเซียม โรงเรียนบ้านในวง) 
 ๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น อ าเภอเมืองระนอง  
  จังหวัดระนอง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หรือผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจาก
จังหวัดระนอง รวมจ านวน ๓๕๔ คน  

   

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับ 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  
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ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระนอง 
 จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ 
มีพ้ืนที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา 
ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน มีลักษณะพ้ืนที่ เรียวและแคบ มีความยาว  
169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอ าเภอกระบุร ีเพียง 9 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดชุมพร 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทะเลอันดามัน  

 การปกครอง 
การปกครองแบ่งออกเป็น ๕ อ าเภอ ได้แก่ 

  1. อ าเภอเมืองระนอง 
  2. อ าเภอละอุน่ 
  3. อ าเภอกะเปอร ์
  4. อ าเภอกระบุร ี
  5. อ าเภอสุขส าราญ 

 ประชากร 
 จังหวัดระนองมีประชากร ณ เดือนธันวาคม 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 258,812 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 130,880 คน เพศหญิง 127,932 คน  
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ าแร่ มุกแท้เมืองระนอง” 
 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การประชุมผ่านระบบ 
    Video Conference และลงพื้นที่เพื่อ 
    รับฟังความคิดเห็น 

 ๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  แบบสอบถาม             ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

         (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๓๐๐   คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๓๕๔   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และสือ่มวลชน  

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบ

ปัญหาอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้เสนอปัญหาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ 
โดยเฉพาะในด้านการเกษตร ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาจากการประกอบอาชีพ และผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 
๑๐. ข้อสังเกต 
  - 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
  - 
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๑๒. สมาชกิวุฒสิภาที่รว่มโครงการ ณ จังหวดัระนอง ประกอบด้วย 
 ๑. พลตรี กลชัย  สวุรรณบูรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๒. พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
 ๓. นายสมชาย  เสียงหลาย  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
 ๔. วา่ที่ร้อยตรี เชดิศักดิ์  จ าปาเทศ  กรรมการ 
 ๕. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย  กรรมการ  
 ๖. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง  กรรมการ  
 คณะผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี  
 ๑. นางสาวปภัสมน  อัมราลขิิต  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 
 ๒. นางวรารตัน์  ม่วงปาน   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 
 ๓. นางธติิมา  เบ้าจรรักษ ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  นายจ าเรญิ  แหวนเพ็ชร    ผู้ตรวจราชการกรม  
      กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 
๑๓. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑ กิจกรรมในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  (๑) การลงพ้ืนที่ร่วมประชุมรับฟังและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ผ่านระบบ Video Conference 
ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หรือผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสื่อมวลชน  
รวมจ านวน ๑๐๕ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และข้อมูลทั่วไปจังหวัดระนอง โดย นายสมเกียรติ  
ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
 - น าเสนอคลิปวีดิโอหน้าทีแ่ละอ านาจของวุฒสิภา/ แนะน าสมาชิกวุฒิสภา 
  - กล่าวน าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน การรับฟังและติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : 
SEC) โดย นายสมชาย  เสียงหลาย รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม   
  นายสมชาย  เสียงหลาย รองประธานกรรมการ คนที่สาม/ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าว
ชี้แจงว่า การลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐  
ในการพบปะจังหวัด ส่วนราชการ และประชาชน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาตามบทบาท
หน้าที่ของวุฒิสภา โดยแบ่งคณะกรรมการในลงพ้ืนที่ออกเป็น ๗ คณะตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ การจัด
โครงการครั้งนี้ ยังได้จัดเวทีเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
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(Southern Economic Corridor : SEC) ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และสมาชิกวุฒิสภา
สามารถช่วยผลักดัน ประสานงาน ให้ค าแนะน า ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามบทบาท
หน้าที่ต่อไป 
  - น าเสนอสรุปภาพรวมของความก้าวหน้าการด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ โดย นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้บรรยายว่า การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (SEC) เป็นแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัด
ระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ จังหวัดชุมพร ได้เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ประกอบด้วย  
  ๑. การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)  

 ๒. การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route)  

 ๓. การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง  
(Bio-Based & Processed Agricultural Products)  

 ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ รวมทั้ง  
เมืองน่าอยู่ (Green, Culture & Livable Cities) 

ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้  สศช. ศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบ 
การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชุมพร - ระนอง และพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช (การพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน) หลังจากนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชุมพร - 
ระนอง และพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช ของ สศช. และให้ สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชนเป็นล าดับแรกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

สถานะปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง 
ของภาคใต้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ และเป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์  
ทางฝั่งตะวันตกของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค ประกอบด้วย 

๑. รถไฟ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร  
(๔๒๑ กิโลเมตร ขนาดรางกว้าง ๑ เมตร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี   
พ.ศ. ๒๕๖๕ การก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงชุมพร-ระนอง (๙๐ กิโลเมตร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา
ออกแบบรายละเอียด และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

๒. ท่าเรือ จัดท าโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาท่าเรือระนองเพ่ือเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ BIMSTEC แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงและซ่อมแซมท่าเทียบเรือ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ 
และอยู่ระหว่างศึกษาและส ารวจออกแบบรายละเอียดเพ่ือเตรียมการก่อสร้างลานตู้สินค้าบริเวณ  
ท่าเทียบเรือ ๑ และ ๒ 
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 ๓. ถนน เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญเพ่ือรองรับการขนส่งและการ
ท่องเที่ยว ขยายทางหลวงหมายเลข ๔ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ได้แก่ เส้นทางสายชุมพร – ระนอง  
(๕๐.๒ กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๒.๔๕ กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดเส้นทางภายในปี   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขยายถนน ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ สายราชกรูด (ระนอง) - หลังสวน 
(ชุมพร) (๖๑.๗๕ กิโลเมตร) เพ่ือรองรับการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๘ กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอด
เส้นทางในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล (Royal Coast) เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
Thailand Riviera เชื่อมโยงสมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง ระยะทาง
ทั้งหมด ๖๕๘.๘๗ กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔๒๕ กิโลเมตร คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ๔. ท่าอากาศยาน ๔ จังหวัด พัฒนาศักยภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย
ของสนามบินในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐาน   
  การขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นกลไกก าหนดนโยบาย 
และขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งครอบคลุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ แห่ง  
และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน ๔ ภาค  
   ทั้งนี้ สศช. ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง 
และพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบข้อมูลและฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อศักยภาพโอกาสในการพัฒนา  
แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรมหลักที่จะส่งเสริมในพ้ืนที่ และแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ เสนอ 
ผลการศึกษาศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ กรอบพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
กิจกรรมที่มีศักยภาพ และแนวทางการให้ สิทธิประโยชน์ต่อ กพศ. ในคราวประชุม กพศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ศักยภาพและโอกาส พ้ืนที่ที่เหมาะสม และกิจกรรมที่ควรสนับสนุนใน SEC 
  ศักยภาพและโอกาส ได้แก่ ประตูการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ 
BIMSTEC มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และเป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตร
คุณภาพสูง 
 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามัน  
การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชน การพัฒนาให้ SEC เป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์
ของภาคใต้ในการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ และประเทศในภูมิภาคฝั่งอันดามัน  
การพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง พัฒนากระบวนการ
เพาะปลูกให้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีผลผลิตต่อไร่ที่สู งขึ้น  และการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 ข้อ เสนอประเภทกิจกรรมที่ ควรสนับสนุน  ได้แก่  การท่อง เที่ ยว เชิ งสุขภาพ 
วิถีชุมชนปักษ์ใต้ การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล การให้บริการที่ พัก แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล  
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แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western gateway) และประตูการค้า 
สู่ภาคใต้ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ ามันและยางพาราขั้นสูง 
  ข้อเสนอแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสรมิการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ 
 ๑. การให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบคลัสเตอร์ที่มีเครือข่ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องรวมตัวกันด าเนินกิจการที่มีความเชื่อมโยง 
หรือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 ๒. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น 
 ๓. มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานราก เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน 
การด าเนินงานขององค์กรท้องถิ่น (ในกิจการ เช่น กิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป  กิจการ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเบา และกิจการท่องเที่ยวชุมชน) โดยขยายระยะเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
การสนับสนุนการผลิตให้ได้ระบบมาตรฐานสินค้า การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการลดต้นทุน
การขนส่ง เป็นต้น 
 กา รด า เ นิ น ง า นตา มมติ คณะรั ฐ มนตรี แ ล ะมติ คณะก ร ร มกา รน โ ยบา ย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ได้มีการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษใน ๔ ภาค ซึ่ง สศช. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม กพศ. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ 
กพศ. ต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการก าหนดพ้ืนที่ และแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์ 
เพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาก าหนดกิจการเป้าหมาย โดยน าความเห็นของ
หอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
มาพิจารณาร่วมด้วย  
 ๒. มอบหมายให้จังหวัดที่อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของทั้ง ๔ ภาคด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ๓. มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาจัดตั้งกลไกการ
บริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ จังหวัดได้ทยอยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่แล้ว 
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  การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern 
Economic Corridor : SEC) 
   จังหวัดระนอง (น าเสนอข้อมูลโครงการส าคัญ) 
  โดย นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
  ๑. โครงข่ายคมนาคมทางถนน การยกระดับถนนเป็น ๔ ช่องจราจร 
  ๑.๑ ทางหลวงหมายเลข ๔ สายชุมพร-ระนอง ตอน ๑ - ๔ ระยะทาง ๘๔.๗๗๐ 
กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ และ ตอนบ้านทรายแดง - บ้านบางนอน ระยะทาง ๑๗.๗๕๐ กม. ก าหนด
แล้วเสร็จ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
    ๑.๒ สายราชกรูด – พะโต๊ะ – หลังสวน และสาย ระนอง – ราชกรูด - ตะกั่วป่า  
อยู่ระหว่างการศึกษา ขออนุญาต และด าเนินการ 
  ๒. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศ  
   มีโครงการรองรับทั้งสิ้นในแผน จ านวน ๑๒ โครงการ แต่มีโครงการที่ด าเนินการอยู่
ในขณะนี้ จ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย  
  - โครงการที่ ๑ คือ โครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งท่าอากาศยานจาก ๒,๐๐๐ เมตร 
เป็น ๒,๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนด าเนินการในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐  
  - โครงการที่ ๒ เป็นโครงการจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุงสถานที่อาคารที่พักผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานระนอง ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินการจ้างออกแบบ 
  ๓. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ า “โครงการพัฒนาท่าเรือระนอง” 
   ๓.๑ โครงการศึกษาการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความร่วมมือ 
กลุ่มประเทศ BIMSTEC ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือ
ระนอง เชื่อมโยงการค้าการลงทุนและพัฒนาเส้นทางการเดินเรือกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกของประเทศ สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridors : SEC) ที่จะส่งเสริมให้การขนส่งสินค้าไปยังเอเชียใต้
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากขึ้น โดยปัจจุบัน  
การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่างท่าเรือระนอง 
กับท่าเรือของภาคเอกชนและท่าเรือภาคของรัฐในกลุ่มประเทศ BIMSTEC 
     ๓.๒ งานซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือ ๑ และ ๒ ของท่าเรือระนอง  
โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ท่าเทียบเรือมีศักยภาพรองรับเรือได้ขนาดใหญ่ขึ้น โดยได้
ซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือที่๑ และ ๒ เสร็จแล้ว ซึ่งศักยภาพของท่าเรือสามารถรองรับ 
เรือตู้สินค้าได้ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ เดทเวทตัน 
     ๓.๓ การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง  
                  ๓.๓.๑ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ ๑ (ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์) รองรับ 
เรือสินค้าทั่วไปขนาด ๕๐๐ GT พร้อมกัน ๒ ล า                           
                 ๓.๓.๒ ปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ ๒ (ท่าเทียบเรือตู้สินค้า) รองรับเรือตู้สินค้า ขนาด 
๑๒,๐๐๐ เดทเวทตัน (เริ่มปรับปรุงก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ และเปิดให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๙) 
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            ๓.๓.๓ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ ๓ (ท่าเทียบเรือตู้สินค้า) เพ่ือรองรับเรือ 
ตู้สินค้า ขนาด ๑๒ ,๐๐๐ เดทเวทตัน (เริ่มปรับปรุงก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๘๒ และเปิดให้บริการ  
พ.ศ. ๒๕๘๓) 
  ๔. โครงข่ายการคมนาคมทางราง ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  
ได้อนุมัติให้ ส านักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข). จ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จ านวน ๖ บริษัท เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในวงเงิน ๖๘ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาศึกษา ๓๐ เดือน (๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๑ กันยายน ๒๕๖๖)  
  จังหวัดชุมพร (น าเสนอข้อมูลโครงการส าคัญ) 
  โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  
    ๑. โครงข่ายคมนาคมทางถนน การยกระดับถนนเป็น ๔ ช่องจราจร 
  ๑.๑ ทางหลวงหมายเลข ๔ สายชุมพร-ระนอง ตอน ๑ - ๔ ระยะทาง ๘๔.๗๗๐ 
กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ และ ตอนบ้านทรายแดง - บ้านบางนอน ระยะทาง ๑๗.๗๕๐ กม. ก าหนด
แล้วเสร็จ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
    ๑.๒ สายราชกรูด – พะโต๊ะ – หลังสวน อยู่ระหว่างการศึกษา ขออนุญาต และ
ด าเนินการ 
  ๒. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศ  

 ๒.๑ งานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ ลงนาม
สัญญาเรียบร้อย สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ๒.๒ เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-RAY ขนาดช่องอุโมงค์
ตรวจสัมภาระ ๑๐๐×๑๐๐ ซม. ลงนามสัญญาเรียบร้อย สัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 ๒.๓ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ า หม้อแปลงไฟฟ้า Unit sub อาคาร 
ที่พักผู้โดยสาร ลงนามสัญญาเรียบร้อย สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ๒.๔ โครงการจัดหาเครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 
  ๓. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ า  
   ๓.๑ การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
วิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge) (สถานะการด าเนินโครงการ : 
อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา จัดท ารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑)  
   ๓.๒ การจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐาน  
การผลิตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ (สถานะ 
การด าเนินโครงการ : อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)      
  ๔. โครงข่ายการคมนาคมทางราง  
   โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงชุมพร-ระนอง  

 สศช. ได้บรรจุโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงชุมพร - ระนอง ในแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิศษภาคใต้ Southern Economic Corridor (SEC) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
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ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตามแนวทางพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western 
Gateway) ในการเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามันจากชุมพร - ระนอง  

 แผนการด าเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟชุมพร – ท่าเรือน้ าลึกระนอง 
 ๑. งานศึกษาโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๗ –  ๒๕๖๙ 
 ๒. การพิจารณา EIA   พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐ 
 ๓. การจัดกรรมสิทธิท์ี่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑ 
 ๔. งานเตรียมการและประกวดราคา พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๒ 
 ๕. งานจดัจ้างและด าเนนิการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๗๒ – ๒๕๗๗ เปดิใหบ้รกิาร พ.ศ. ๒๕๗๗ 

   ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อปท. และภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสม ก าหนดสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินการ และการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่ ตามมติ กพศ. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การก าหนดพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ และจังหวัดชุมพรได้ด าเนินการจัดตั้งกลไก  
การบริหารจัดการและประสานการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ในรูปแบบคณะท างานระดับจังหวัด ที่ก าหนดองค์ประกอบตามความเหมาะสมและมีความครอบคลุม  
ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน  
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี (น าเสนอข้อมูลโครงการส าคัญ) 
  โดย นายกล้าณรงค์  ยุติธรรม  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ๑. การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประสานการขับเคลื่อน 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
คณะกรรมการ มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
  ๒. การพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
  แผนพัฒนาท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานี ไดร้ับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 
วงเงนิลงทนุรวม ๑,๗๕๙ ล้านบาท โดยแบง่ออกเปน็ ๕ โครงการ ดงันี ้

 ๒.๑ งานขยายลานจอดอากาศยาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
 ๒.๒ งานปรับปรุงระบบสายไฟลงใต้ดนิ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
 ๒.๓ งานปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
 ๒.๔ งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้า  

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)  
 ๒.๕ งานก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยาน  

สุราษฎร์ธานี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)  
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  ๓. การขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนา 

ปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm City โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน 
และได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยในการขับเคลื่อนปาล์มน้ ามัน จ านวน ๓ ด้าน  

 ๑. คณะกรรมการด้านการพัฒนาผลผลติปาล์มน้ ามนัสู่ระบบคณุภาพ  
 ๒. คณะกรรมการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบ

ครบวงจร  
 ๓. คณะกรรมการด้านเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 
 โดยได้ด าเนินการพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่า

สูง (แปรรูปปาล์มน้ ามัน) โดยมีโครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันภาคใต้สู่โอเลโอเคมีคอล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพ่ือสร้างการเติบโต  

อย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
  ๔. การพัฒนาเมืองสมุนไพร 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนที่ต้นแบบสมุนไพรครบวงจร ๑ ใน ๔ ของประเทศ 
จังหวัดได้สนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกสมุนไพรไทย เพ่ือธุรกิจการค้า การรักษาพยาบาลแบบครบวงจร  
ด้วยการน าศาสตร์การรักษาต้นแบบแพทย์ไทยกับสมุนไพร มาบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวของจังหวดั 
โดยได้ด าเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)  
อย่างต่อเนื่อง 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช (น าเสนอข้อมูลโครงการส าคัญ) 
  โดย นางกนิษฐา  เขียวจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามแผน SEC ดังนี้ 
   ๑. โครงการบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ด าเนินการ  
แล้วเสร็จ)   
   ๒. โครงการก่อสร้างท าทางระบบป้องกันน้ าท่วมจุดตรวจรถยนต์บริเวณท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช (ด าเนินการแล้วเสร็จ)  
   ๓. โครงการศึกษาและออกแบบการน าสายเคเบิลลงใต้ดินในเขตเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่า (อยู่ระหว่างการศึกษา) 
   ๔. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 
 

  - นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ได้กล่าวข้อเสนอ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ดังน้ี 
  จังหวัดระนองมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประมาณร้อยละ ๘๖ 
เป็นพ้ืนที่ราบร้อยละ ๑๔ ของพ้ืนที่ โดยเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ ๕๓ ของพ้ืนที่ จึงต้องการผลักดัน
และแก้ไขปัญหาในเรื่องพ้ืนที่ป่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ
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ภาคใต้ในอนาคต รวมถึง การเชื่อมโยง การค้าและการลงทุนและการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
(แลนด์บริดจ์หรือสะพานเศรษฐกิจ) จึงเห็นควรผลักดันประเด็นเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนา จ านวน  
๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัดระนอง 
โดยต้องการเร่งรัดผลักดันอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง
จังหวัดระนอง บริเวณพ้ืนที่อนุญาตการใช้ประโยชน์เดิมเนื้อที่ ๕๒๐.๘๖ ไร่ เพ่ือการเพิกถอนป่าสงวน
แห่งชาติ (บางส่วน) และส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์น าไปจัดให้ประชาชนเช่าตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด 
และเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหา กรณีพื้นที่นอกแปลงอนุญาตเดิม เนื้อที่ ๒,๒๓๖ ไร่ โดยขอให้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางเดียวกันกับพ้ืนที่อนุญาตเดิม หรือ แก้ ไขปัญหา 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง พ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไข
ปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท 
  ๒. การจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการประมงจังหวัดระนอง  
เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระนอง ได้ด าเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  
ซึ่งผลจากการศึกษาโครงการฯ พบว่า พ้ืนที่บ้านสามแหลม ต าบลปากน้ า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ขนาด
พ้ืนที่ ๔๑๕ ไร ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ ๓๘๔ ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลน ประมาณ ๓๑ ไร่
เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสมที่สุดต่อการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
จากการประมง จึงต้องการให้มีการผลักดันและแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา
โครงการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง โดยให้พิจารณา 
การอนุญาตการประโยชน์พ้ืนที่ เพ่ีอให้ภาคเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการในอนาคต
ต่อไป 
   ทั้งนี้ นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนา พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ ได้แก่  
  ๑. การพัฒนาหรือก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ มีขั้นตอนจ านวนมาก และมีข้อจ ากัด 
ด้านกฎหมาย ได้แก่ เรื่องการขออนุญาต การออกแบบ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ เสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะเกิดขึ้น 
  ๒. การออกแบบโครงการยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
  ๓. การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ต้องสมดุลระหว่างการพัฒนาและ 
การอนุรักษ์ ไม่ท าลายสิ่งที่มีอยู่เดิมจนขาดความสมดุล เช่น การสร้างถนนที่ต้องค านึงถึงป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 
  นายสมชาย  เสียงหลาย รองประธานกรรมการ คนที่สาม/ สมาชิกวุฒิสภา  ได้กล่าว
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
ต่อผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยฝากให้เร่งด าเนินการในเรื่อง
การให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้มาลงทุนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน สมุนไพร และผลไม้ การเพิกถอนสภาพป่าเพ่ือน าพ้ืนที่มาท านิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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จากการประมง การสนับสนุนการเชื่อมโยงประตูการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยอาจขอให้ทาง
กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาลงมาพูดคุยเพ่ือจัดท าแผนในระดับจังหวัด 
ทั้ง ๔ จังหวัดร่วมกัน โครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาต้องสามารถแปลงมาสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม 
ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ให้มากที่สุด ทาง สศช. ควรเร่งรัดการลงมาพบกับจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด 
และจัดให้มีโครงการน าร่องในพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 โครงการ (Sandbox) โดยเฉพาะ 
การจัดท านิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง หากจะน าโครงการที่ท าให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ 
ควรเป็นโครงการที่ท ากับทางจังหวัด โดยอาจเป็นพ้ืนที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือระดับจังหวัดก็ได้ 
ทั้งนี้ การด าเนินงานของ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กพศ.) และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรมีการลงพื้นที่อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดแผนงานที่เป็น
รูปธรรม ถือเป็นการติดตามความคืบหน้า เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด 
  ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ  กรรมการ/ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า อยากให้มี
การผลักดันเพ่ือการพัฒนาจังหวัดระนองต่อไป โดยเฉพาะ ในประเด็นเรื่องการค้าผ่านแดน 
กับกลุ่มประเทศ BIMSTEC การพัฒนาท่าเรือระนอง และการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย  กรรมการ/ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า ตามแผนงาน
การพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีมากที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ แต่สิ่งส าคัญที่จะท าให้ทุกโครงการประสบ
ผลส าเร็จ คือ การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชน จึงต้อง  
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จึงจะเกิดความร่วมมือ น าไปสู่การมีส่วนร่วม 
ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง กรรมการ/ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า 
สนับสนุนให้มีการผลักดันการพัฒนาเรื่องการค้ากับต่างประเทศ โดยเสนอว่า ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดระนอง
และภาคใต้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ด้วยการค้าขายกับภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่ วนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน รถไฟ และท่าเรือ  ต้องสมดลุกับการอนุรักษ์ไม่ท าให้ระบบนิเวศเสียหาย 
  นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
พัฒนาจะขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งระดับส่วนกลางและพ้ืนที่ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) และคณะอนุกรรมการ ๓ ด้าน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีการเร่งรัดสิทธิ
ประโยชน์การลงทุนในพ้ืนที่ การพัฒนาจะใช้ศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งในเรื่องอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง การค้า 
การท่องเที่ยว และบริการ ส่งเสริมการการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนา 
  จากนั้น นายสมชาย  เสียงหลาย รองประธานกรรมการ คนที่สาม คณะสมาชิก
วุฒิสภา ได้เปิดเวทีให้ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าเสนอปัญหาและ
ข้อเสนอแนะกับสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินของจังหวัด
ระนอง แนวทางผลักดันการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางทะเล และการท่องเที่ยวชายแดน การส่งเสริมการค้า
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ระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายทีท าให้ เกิดอุปสรรค  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
 - สรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะในการร่วมประชุมรับฟังและติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : 
SEC)  
  ๑. ในการพัฒนาหรือก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ มีขั้นตอนจ านวนมาก และมีข้อจ ากัด
ด้านกฎหมาย ได้แก่ เรื่องการขออนุญาต การออกแบบ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ เสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะเกิดขึ้น 
  ๒. การออกแบบโครงการยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
  ๓. การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ต้องสมดุลระหว่างการพัฒนาและ 
การอนุรักษ์ ไม่ท าลายสิ่งที่มีอยู่เดิมจนขาดความสมดุล เช่น การสร้างถนนที่ต้องค านึงถึงป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

๔. การเร่งรัดผลักดันการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัด
ระนอง เพ่ือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) และส่งมอบพ้ืนที่ให้กรมธนารักษ์น าไปจัดให้
ประชาชนเช่าตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด  
  ๕. การผลักดันการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัด
ระนอง ทั้งการแปรรูปสัตว์น้ า โลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า การซ่อมและต่อเรือ การซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 
ระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการประมงครบวงจร เพื่อรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)   
  ๖. ควรมีการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวเพ่ือขนส่งนักทักท่องเที่ยวไปยังประเทศเมียนมาร์ 
จะท าให้สามารถสร้างรายได้ และรองรับการเติบโตของ SEC ได้  
 

(๒) การลงพ้ืนที่รับฟังผลการด าเนินงาน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงเพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อ าเภอละอุ่น จังหวัด
ระนอง จัดกิจกรรม ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนบ้านในวง ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๓๐ คน 
  - กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสรุปข้อมูลอ าเภอละอุ่น โดย นายสุทิน  ประเสริฐศักด์ิ  
นายอ าเภอละอุ่น 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา/ แนะน าสมาชิกวุฒิสภา 
   - กล่าวน าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง 
    พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง/ สมาชิกวุฒิสภา 
ได้กล่าวว่า การเดินทางลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้มีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยียนพบปะกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้ก าลังใจ 
และรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ซึ่งวุฒิสภานอกจากมีบทบาทหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติแล้ว 
ยังมีบทบาทหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญในการรับฟังข้อมูลจากประชาชนเพ่ือน าไปใช้  



๑๕ 
 

ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการกฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น การรับฟังปัญหา 
และข้อเสนอแนะของประชาชนในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาสามารถให้ความช่วยเหลือด้วยการประสานงานกับ
ส่วนราชการ ประสานงานกับจังหวัดเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  หรือน าไปด าเนินการแก้ไข 
ด้วยกลไกการท างานของวุฒิสภาได้ 
   - กล่าวรายงานสถานการณ์ไม้ผลจังหวัดระนอง โดย นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดระนอง ซึ่งได้กล่าวว่า จังหวัดระนองมีการปลูกผลไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
เงาะ และลองกอง โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุดสร้างรายได้จ านวนมาก ปัจจุบันทั้งจังหวัดมีเกษตรกร 
ผู้ปลูกทุเรียน จ านวน ๖,๗๙๐ ครัวเรือน ส าหรับบ้านในวงมีพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมส าหรับ 
การปลูกทุเรียนมาก เนื่องจากมีดินดี เป็นปากปล่องภูเขาไฟ และปริมาณน้ าฝนเหมาะสม ทั้งนี้ ทุเรียน 
ในวง ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทะเบียนเลขที่ สช. ๖๒๑๐๐๑๓๒ ประกาศเมื่อวันที่  
๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นพันธุ์หมอนทอง ผลทรงกลมรีมีร่องพู
ชัดเจน เปลือกบาง หนามถี่สีเขียว เนื้อหนาเนียนละเอียดสีเหลืองทอง เมล็ดลีบ รสชาติหวานหอมมัน 
กรอบ กลิ่นไม่ฉุน ปลูกในพื้นที่ต าบลในวงเหนือ และต าบลในวงใต้ ของอ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
     ส าหรับมังคุด จังหวัดระนอง มีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จ านวน ๒,๔๑๘ ครัวเรือน  
โดยมังคุดในวง ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทะเบียนเลขที่  สช ๖๔๑๐๐๑๖๐ ประกาศ 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเป็นมังคุดพันธุ์พ้ืนเมือง ที่มีผล
กลมโต ผิวเปลือกมันเรียบสวย เมื่อสุกจะเป็นสีด า กลีบเลี้ยงหนาสีเขียวเนื้อสีขาวปุยฝ้าย ไม่เป็นเนื้อแก้ว  
ไม่มียางไหล และไม่ฉ่ าน้ า รสชาติหวานน าอมเปรี้ยวเล็กน้อย ปลูกในเขตต าบลในวงเหนือและต าบล  
ในวงใต้ ของอ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
   - นายสุริยา  อินทกูล  ผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงเพ่ือส่งเสริมการผลิต
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้กล่าวเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงเพ่ือส่งเสริมการผลิต
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี ๒๕๖๓ เริ่มแรก 
มีสมาชิกจ านวน ๑๑ ราย ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน ๑๑๓ ราย มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเนื่อง 
จากต้องการแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ า การกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจการด้านการผลิต การบริการ ส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรับรู้ในการถ่ายทอดวิชาการ 
ไปสู่ เกษตรกร นอกจากนี้  ยังจัดให้มีการฝากเงินออมทรัพย์ในลักษณะการถือหุ้น ปันผลคืน 
คณะกรรมการบริหารและสมาชิก และแบ่งปันช่วยเหลือระบบสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ส าหรับ
ผลไม้ที่สมาชิกมีการปลูก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และหมาก 
   - พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  
และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  ได้เปิดเวทีให้
ประชาชนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงเพ่ือส่งเสริมการผลผลิตและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ได้น าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะกับสมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้แทน
ส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยหลายเรื่องสามารถ
ด าเนินการแก้ไขในพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้ หากประเด็นปัญหาใดไม่สามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่ คณะกรรมการจะได้
น าประเด็นต่าง ๆ น าเข้าสู่คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เพื่อด าเนินการแก้ไขตามบทบหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
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   ทั้งน้ี ประชาชนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงฯ และประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้น าเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมีประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี ้
   ๑. ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
   ๒. การขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
   ๓. ข้อจ ากัดด้านสถานที่ของวิสาหกิจชุมชนในการรองรับผลผลิตของเกษตรกร 
   ๔. ปัญหาการขาดแคลนน้ า ไฟฟ้า ถนน และสาธารณูปโภคอันส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของพ่ีน้องประชาชน  
   ๕. การขาดแคลนครูประจ าโรงเรียนบ้านในวง 
   ๖. ปัญหาจากการจดทะเบียนค าขอสัมปทานเหมืองหินและประกาศแหล่ งหิน
อุตสาหกรรมในพื้นที่บ้านในวง ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่   
   ๗. ปัญหาเรื่องน้ าในพื้นที่บ้านในวง ฤดูฝน ปริมาณน้ าจะมากจนส่งผลต่อการปลูกทุเรียน
เสียหายได้ และน้ าฝนมักเจือปนสารพิษจากการฉีดยาก าจัดหญ้า ส่วนฤดูแล้งน้ าจะแห้ง เนื่องจากเป็น 
ที่สูงดินไม่อุ้มน้ า ประกอบกับชาวบ้านไม่สามารถไปใช้แหล่งน้ าจากธรรมชาติได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่า
และอุทยาน  
 
 ๑๓.๒   กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  การลงพ้ืนที่รับฟังผลการด าเนินงาน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ต าบลหาดส้มแป้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน รวมจ านวน 
๑๑๙ คน 
   - กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ โดย นายวิเชียร  ทองด้วง  อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 
   - รับชมการแสดงของกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น “การแสดงระบ าร่อนแร่” 
   - น าเสนอคลิปวีดิโอหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา/ แนะน าสมาชิกวุฒิสภา 
    - กล่าวน าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง 
   พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง / สมาชิกวุฒิสภา 
ได้กล่าวว่า คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้แบ่งการลงพ้ืนที่พบประชาชน
ออกเป็นภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน ๗ คณะ มีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยียนพบปะกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือให้ก าลังใจ และรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ซึ่งวุฒิสภา
สามารถให้ความช่วยเหลือด้วยการประสานงานกับส่วนราชการ ประสานงานกับจังหวัดเพ่ือให้เกิด  
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือน าไปด าเนินการแก้ไขด้วยกลไกการท างานของวุฒิสภาได้ 
   นายวิเชียร  ทองด้วง  อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ได้รายงานความเป็นมาของกลุ่ม 
เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น โดยบ้านหาดส้มแป้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน  
เป็นแหล่งผลิตแร่ดินขาวที่ส าคัญของประเทศ มีการผลิตแร่ดินขาวในพ้ืนที่ จ านวน ๒ บริษัท ได้แก่ 



๑๗ 
 

บริษัท มินเนอรัสรีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ชินชนะดินขาว จ ากัด  นอกจากนี้  
ต าบลหาดส้มแป้นยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายเนื่องจากเป็นชุมชนการท าเหมืองเก่าที่มีการสืบทอดวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการร่อนแร่ ซึ่งท าสืบทอดกันมา
มากกว่า ๑๐๐ ปี  
    หมู่บ้านหาดส้มแป้น มีวิสัยทัศน์ของชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิต 
ของที่ระลึกจากแร่ดินขาวที่นักท่องเที่ยวนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อมาจังหวัดระนอง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ของหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม หรือหมู่บ้าน CIV (Creative Industry 
Village) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดกันมา
เชื่ อมโยงต่อยอดพัฒนาเ พ่ือสร้ างมู ลค่ า เ พ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริ การ  การผลิตเซรามิ ก 
ของบ้านหาดส้มแป้น ไม่ใช้เป็นในลักษณะเชิงพาณิชย์ แต่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ต าบล
หาดส้มแป้นและเป็นศูนย์กลางในการกระจายรายได้ให้คนในต าบล ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทดลองจดัท า
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิก ตลอดจนเยี่ยมชนสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ วัดหาดส้มแป้น  
อ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแป้น ระนองแคนย่อน และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระนอง ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์  มีการน าสมาชิก 
กลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้นเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ: ฝึกอบรมยกระดับผลิตภาพ
อุตสาหกรรมเซรามิกสู่  Advanced Ceramics เ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: civ)  ณ กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม
จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ให้การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์เซรามิกจัดหาสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือให้การสนับสนุนในฐานะพ่ีเลี้ยง (Big Brother) จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท  
มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และบริษัท สยามชัยอาหารสากล จ ากัด ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม จังหวัดล าปาง  
เพ่ือพัฒนาแม่แบบผลิตภัณฑ์เซรามิก และกลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม จังหวัดล าปาง  
ได้ให้การสนับสนุนแม่แบบผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เพื่อมอบให้แก่ 
กลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้น จ านวน ๕ รูปแบบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือให้กลุ่มเซรามิก 
บ้านหาดส้มแป้น ตามกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแม่แบบ 
ที่ได้รับมอบประกอบด้วยแม่แบบส าหรับขึ้นรูปแก้วกาแฟ แม่แบบส าหรับขึ้นรปูจานรองแกว้ แมแ่บบรถสองแถว 
แม่แบบแก้วกาแฟลายถังไม้ และแม่แบบจานรองแก้วลายถังไม้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ด าเนินการ
จัดจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนินการจัดท าจุด Check in พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ 
โดยออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งได้จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ระลึกให้กับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดส้มแป้นและผู้สนใจ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดล าปาง  และวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นผู้ มี
ประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก 
ของที่ระลึก เช่น แม่เหล็กติดตู้เย็น หรือเข็มกลัด โดยการเขียนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ระนอง เช่น กาหยู การร่อนแร่ และรถสองแถว  



๑๘ 
 

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง / สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  ได้เปิดเวที 
ให้ประชาชนกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ได้น าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะกับสมาชิกวุฒิสภา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งทางคณะสามารถช่วยแก้ปัญหาโดยการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ หรือการแก้ปัญหาผ่านกลไกของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
เพื่อด าเนินการแก้ไขตามบทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
   สรุปปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น และ
ประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ 
    ๑. ต้นทุนด้านการผลิตเซรามิกสูง เนื่องจากเตาเผามีสภาพเก่า  และมีขนาดใหญ่  
แต่ผลิตภัณฑ์มีน้อย ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเผาแต่ละครั้งสูงมาก ต้องเผาชิ้นงานประมาณ ๔,๐๐๐ - 
๕,๐๐๐ ชิ้น จึงจะคุ้มค่า 
    ๒. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขาดเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาในการสร้างอัตลักษณ์ เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์
อย่างยั่งยืนจากฐานรากของชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
    ๓. การปรับปรุงอาคารที่ท าการของกลุ่ม รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค
ในพ้ืนที่ 
    ๔ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะยางพารา 
    ๕. การขอความช่วยเหลือในเรื่องการสร้างพนังกั้นริมตลิ่งริมคลองหาดส้มแป้นเพื่อป้องกัน
ตลิ่งทรุด และการสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ า 
    ๖. ปัญหาการขาดพ้ืนที่ก าจัดขยะของจังหวัดระนอง 

 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ/ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า  
ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ นั้น ที่ผ่านมาส่วนราชการมักประสบกับปัญหาจัดท าโครงการแล้วไม่เป็น 
ที่ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง สูญเสียงบประมาณ ดังนั้น 
การท าโครงการพัฒนา และการจัดท าแผนงานต่าง ๆ ควรมีการท าประชาพิจารณ์ รับ ฟังความคิดเห็น
จากชาวชุมชนก่อนเสมอ และควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน จึงจะเกิดการมีส่วนร่วมให้โครงการพัฒนาประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดระนองนั้น สิ่งส าคัญ คือ ต้องมีองค์ความรู้ในการท่องเที่ยว มีการคมนาคมที่ดี  
และมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง/ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า 
ปัญหาทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกัน ซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกภาคส่วนต่างร่วมใจกัน
แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้  ในเรื่องการพัฒนายกระดับศักยภาพเซรามิก 
บ้านหาดส้มแป้น เพ่ือให้งานด าเนินได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ
บ่อยครั้ง ควรที่จะต้องจัดท าแผนงาน โดยก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการจนเห็นผลส าเร็จทีละ
ขั้นตอนให้ชัดเจน ควรก าหนดให้ชัดว่าระยะสั้นได้อะไร ระยะยาวได้อะไร ใช้ระยะเวลาเท่าใด อะไร 



๑๙ 
 

จะส าเร็จ แล้วใครสนับสนุน หน่วยงานใด ส าเร็จได้อย่างไร ซึ่งในการจัดท าแผนต้องอาศัยชาวชุมชน 
เป็นศูนย์กลาง ต้องร่วมมือกันจัดท า ควรลงพ้ืนท่ีมาจัดท าแผนโดยให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมระดม 
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ จึงจะประสบผลส าเร็จ 

นายสมชาย  เสียงหลาย รองประธานกรรมการ คนที่สาม/ สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอ
ความเห็นว่า การท างานเพ่ือประชาชนนั้น ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ ชาวหาดส้มแป้น  
การท างานของราชการต้องมุ่งเป้าหมายมาที่ประชาชน ไม่ใช่หน่วยงานต่างคนต่างท า ท าซ้ ากัน สิ้นเปลือง
งบประมาณ ควรมีแผนงานที่เป็นลักษณะบูรณาการ เป็นไปตามความต้องการของชุมมชน ทั้งนี้ กิจกรรม
ของบ้านหาดส้มแป้นเข้าองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่  
 ๑. เป็นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
เศรษฐกิจของชุมชน ดังนั้น ทุกส่วนราชการต้องเน้นเศรษฐกิจที่ชุมชนตามศักยภาพและความสามารถ
ของชุมชน อย่าไปเน้นสิ่งที่ชุมชนไม่ต้องการ ไม่อยากท า พอท าเสร็จก็ต่างคนต่างไป บนเศรษฐกิจฐาน
รากต้องมีระยะเวลาเห็นผลไม่นานเกินไป และช่วงระหว่างรอผลผลิตต้องค านึงด้วยว่าจะให้ประชาชน 
ท าอะไรในช่วงนี้ 
 ๒. ศักยภาพพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ควรพัฒนาต่อยอดให้เป็นมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะเรื่อง ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถสร้างความไว้วางใจ  
ให้นักท่องเที่ยวได้ 
 ๓. เรื่องวัฒนธรรมในแง่ของศิลปะประจ าถิ่น สินค้าหลายประเทศใส่ความเป็นวัฒนธรรม
ลงไปในสินค้า เรียกว่ามี Story telling คือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับสินค้า ตั้งแต่รูปแบบ เราไม่จ าเป็นต้อง
เลียนแบบผลิตภัณฑ์มาจากล าปาง  แต่เราต้องหาสัญลักษณ์ของที่นี่  เช่น ท่านสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นลูกกาหยู แต่ว่าใช้เซรามิกได้ ถือเป็นการสร้างความต่างซึ่งลูกค้าต้องการ เพราะฉะนั้น 
เรื่องคุณภาพ เรื่องมาตรฐาน เรื่องความเป็นเฉพาะถิ่น  อัตลักษณ์เฉพาะตน จ าเป็นต้องมีในสินค้า 
ของชุมชน การใส่เนื้อหาของชุมชนลงไปในวัฒนธรรมก็จะท าให้สามาถสร้างโอกาส สร้างตลาดเฉพาะได้  

ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ  กรรมการ/ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า ส าหรับปัญหา
ต่าง ๆ ของกลุ่มนั้น ในเรื่องอาคารและสาธารณูปโภค ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
จะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข เรื่องของเตาเผา ทางผู้ราชการจังหวัดจะรับด าเนินการ ส่วนเรื่อง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะช่วยสนับสนุนต่อไป 

นายนิอาแซ  ซีอุ เซ็ง กรรมการ / สมาชิกวุฒิสภา  ได้กล่าวว่า เนื่องจากอยู่ ใน
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จึงขอกล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรม จากการที่ 
ได้เห็นการแต่งกายพ้ืนบ้านของชาวหาดส้มแป้น พบว่ามีวัฒนธรรมร่วมกับนราธิวาส สวมเสื้อดูไบ  
และผ้าบาติก และมีลูกกาหยู จึงมีข้อเสนออยากให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการส่งออกกาหยูไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อีกมาก 

 
  



๒๐ 
 

๑๔. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
  การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดระนอง 
ระหว่างวันพุธที่ ๑๕ – วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๕๔ คน  
การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรรมท าแบบสอบถาม จ านวน ๒๔๙ ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๖๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๖๗.๐๗ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๗๐ 
๙๗ 

๔๑.๙๒ 
๕๘.๐๘ 

รวม ๑๖๗ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ๒. อาย ุ
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๐ 
๙  

๒๑ 
๔๐ 
๗๒ 
๒๕ 

๐.๐๐ 
๕.๓๙ 

๑๒.๕๘ 
๒๓.๙๕ 
๔๓.๑๑ 
๑๔.๙๗ 

รวม ๑๖๗ ๑๐๐.๐๐ 

 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 
 

  

  

 

 

 

 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรี 

๗๕ 
๔๗ 
๑๖ 
๑๖ 
๑๓ 

๔๔.๙๑ 
๒๘.๑๔ 
๙.๕๘ 
๙.๕๘ 
๗.๗๙ 

รวม ๑๖๗ ๑๐๐.๐๐ 



๒๑ 
 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่น ๆ   

ไดแ้ก่ แมบ่้าน/ ไมไ่ด้
ประกอบอาชีพ) 

๘๘ 
๓๒ 
๒๐ 
๑๖ 
๑๑ 

๕๒.๖๙ 
๑๙.๓๕ 
๑๑.๘๓ 
๙.๖๘ 
๖.๔๕ 

รวม ๑๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
  

  
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 
 

  

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดระนอง 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 

๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด 64.60 ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

74.20 มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา 66.80 ปานกลาง 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

61.80 ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

69.00 มาก 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 74.80 มาก 
รวม 68.60 มาก 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ ไดแ้ก่ หอกระจายข่าว ญาติ เพ่ือนบ้าน 

๔๗.๔๙ 
๒๕.๑๔ 
๑๒.๘๕ 
๑๑.๗๓ 
๒.๗๙ 



๒๒ 
 

เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าร้อยละ 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 

  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

๑๕. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๘๕ ครั้ง      ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 
 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๔๖ ครั้ง 
   - สื่อภายนอก    จ านวน ๓๙ ครั้ง 
 

 
 
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 
 
 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดระนอง 
- สวท. จังหวดัระนอง 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 

- ก าหนดการ และรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ จังหวดัระนอง 
วันที ่๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๒ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดระนอง 
- สวท. จังหวดัระนอง 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line/ Facebook 
   - twitter/ Instagram 

 



๒๓ 
 

การประชาสัมพันธ์ระหวา่งการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

รวมจ านวน 
๔๗ ครั้ง 

 
 

- สื่อของวฒุิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Website วุฒิสภา 
จ านวน ๒๔ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 
- ส านักขา่ว กรมประชาสัมพันธ ์
- สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๕ 
- สื่อท้องถิน่ 
 

- ก าหนดการและรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ จังหวดัระนอง 
วันที ่๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  
- รายละเอียดประเด็นส าคญั/ 
การประชมุรับฟังและตดิตาม
ความก้าวหน้าการด าเนนิงานระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต ้(Southern 
Economic Corridor : SEC) 
ผ่านระบบ Video Conference/ 
ข้อมูลพ้ืนทีข่องแต่ละสถานที่/  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ในการลงพื้นที่แต่ละแหง่ 

 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ สัมภาษณ ์

 
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดระนอง 
จ านวน ๑ ครั้ง 
- สื่อของวฒุิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Youtube วุฒิสภา 
จ านวน ๘ ครั้ง 

ผลการจดัโครงการสมาชิกวฒุิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้ 
ณ จังหวัดระนอง 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวดัภาคใต้ ณ จังหวดัระนอง 
 

  



๒๔ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดระนอง 
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